

# มหาวิทยาลัยพร้อม เลื่อนเปิดภาคเรียน ตรงประเทศสากล

‘มธ.-นเรศวร’พร้อมเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดือน มิ.ย. เป็น ก.ย.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ตรงกับภาคเรียนของประเทศสากล (อ่านต่อหน้า 13)

## มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) นายประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุม ทปอ.มีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ไปหารือกับประชาคมในมหาวิทยาลัยเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเลื่อนเปิดภาคเรียนจากเดือนมิถุนายนของทุกปี ออกไปเป็นเดือนกันยายน เพื่อให้ตรงกับภาคเรียนของประเทศสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศต่างๆ แม้กระทั่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนกันยายน ยกเว้นประเทศไทย พม่า และฟิลิปปินส์ ที่ยังกำหนดเปิดภาคเรียนไม่ตรงกับสากล

“ฉะนั้น ทปอ.จึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในการประชุม ทปอ.เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา และมอบให้อธิการบดีนำเรื่องดังกล่าวไปหารือร่วมกับสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งเตรียมแผนเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นเดือนกันยายน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)” นายประสาธกล่าว

นายประสาธกล่าวว่า ครั้งที่ประชุม ทปอ.จึงต้องการให้ศึกษาอย่างละเอียดอีกรอบว่าความเชื่อและวิถีชีวิตในสังคมไทยจะได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนในระดับอุดมศึกษาออกไปหรือไม่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้น ทปอ.ต้องการให้อธิการบดีไปคุยกับคณบดีแต่ละคณะ และพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามความ

ต้องการของแต่ละแห่ง เพราะการเลื่อนเปิดภาคเรียนอาจเกิดผลกระทบในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งนี้ ทปอ.จะนำเรื่องนี้กลับมาตัดสินใจในการประชุมวันที่ 3 ธันวาคม และประกาศเป็นจุดยืนที่ชัดเจนอีกครั้ง

“ที่ประชุมได้หารือด้วยว่า หากจะเลื่อนเปิดภาคเรียนจริงๆ ควรจะเชื่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย เพื่อให้การปรับเปลี่ยนมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ นอกจากนี้ จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย ว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรหรือไม่ เพราะในอนาคตการศึกษาทั้งระบบควรจะอยู่บนทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การตัดสินใจของ ทปอ.ถือเป็นสิทธิขาด ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว” นายประสาธกล่าว

ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.กล่าวว่า ในภาพรวมของ มธ.ยังไม่มีมติการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนออกไป แต่ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกับคณะอื่นๆ อยู่แล้ว ดังนั้น หากจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปก็สามารทำได้ อย่างไรก็ตาม ตนเห็นด้วยกับ ทปอ.ที่จะให้เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนออกไป เพราะที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือนักวิชาการทางการศึกษา จะมีปัญหา เพราะนักศึกษา หรือนักวิชาการในต่างประเทศจะมาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยไทยได้เฉพาะในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพราะการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศไม่ตรงกับมหาวิทยาลัยไทย ดังนั้น หากปรับให้เป็นสากลจะเกิดประโยชน์มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม